

“TMI”จ่อแตกไลน์ ผลิตพลาสติกขึ้นรูป เสริมรายได้หลังลดผลิตหลอดไฟ

ผู้จัดการรายวัน360 - “ธีระมงคล อุตสาหกรรม” เล็งแตกไลน์ธุรกิจผลิตพลาสติกขึ้นรูปป้อนอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปลายปี 62 หลังปรับลดกำลังผลิตโรงงานผลิตหลอดไฟลงเหลือ 20% พร้อมตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้ครบ 50 เมกะวัตต์ใน 3 ปี เงินลงทุนรวม 2.5 พันล้านบาท

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(TMI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สองสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟและโคมไฟ จากเดิมที่เป็นผู้ผลิตเปลี่ยนมาเป็นผู้นำเข้าเพื่อทำตลาดภายใต้แบรนด์สินค้าตัวเอง โดยเน้นกลุ่มคอนซูเมอร์มากขึ้น อาทิ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หลอดไฟแอลอีดีภายในบ้าน และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการสูง และลดการผลิตหลอดไฟเพื่ออุตสาหกรรมและตลาดไฟถนนจากโรงงานบริษัทลง เนื่องจากภาพรวมตลาดสองสว่างเปลี่ยน หันไปนิยมใช้หลอดไฟแอลอีดีเพิ่มมากขึ้น โดยที่จีนเป็นประเทศผู้ผลิตหลอดแอลอีดีที่มีต้นทุนผลิตต่ำสุด

ดังนั้น บริษัทต้องปรับลดการผลิตผลิตภัณฑ์หลอดไฟเพื่ออุตสาหกรรมลงและหันไปนำเข้าแทน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 50:50 ในปัจจุบัน และปีหน้าสัดส่วนการนำเข้าจะมากขึ้น 80% และผลิตภัณฑ์หลอดไฟที่ผลิตเองเหลือเพียง 20% ทำให้การใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรในโรงงานเหลือ และไม่ต้องทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น บริษัทจึงมองหาโอกาสที่จะแตกไลน์ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก เช่น พลาสติกขึ้นรูป ซึ่งมีตลาดรองรับที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มยานยนต์ ไฟฟ้า กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้โรงงานเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เงินลงทุนไม่มาก คาดว่าการแตกไลน์ธุรกิจใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการได้ในปลายปีหน้า

นายธีระศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (TMGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน ได้ตัดสินใจซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 1.4 เมกะวัตต์ เนื่องจากโรงงานดังกล่าวยังเดินเครื่องจักรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจะปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1.6 เมกะวัตต์ ใช้เงินไม่เกิน 10 ล้านบาท คาดบริษัทจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 33-35 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 20 ล้านบาท เป็นรายได้ 47 ล้านบาทต่อปี และ EBITDA 25-27 ล้านบาท รวมทั้งมีแผนปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 41 ล้านบาท ให้กลับมาเป็นบวกในปลายปีนี้

นอกจากนี้ TMGE มีเป้าหมายขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยเน้นซื้อกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) แล้ว ใช้เงินลงทุนรวม 2.5 พันล้านบาท โดยตั้งเป้าปี 2562 การเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้ข้อสรุปราว 3 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตรวม 10-15 เมกะวัตต์ส่วนแหล่งเงินลงทุนจะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเป็นหลัก ซึ่งแบ่งกัพร้อมสนับสนุนเงินกู้หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่งผลให้ใน 3 ปีข้างหน้า โครงสร้างรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเติบโตมากกว่ารายได้หลักบริษัทแม่ราว 2.5 เท่า จากในปี 2560 TMI มีรายได้รวม 403 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 25 ล้านบาท

นายธีระชัย กล่าวว่า ในปีนี้ TMI คาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงปีก่อน และยังขาดทุนสุทธิต่อเนื่องจากปี 2560 แต่ปี 2562 บริษัทจะพลิกกลับมามีกำไร เนื่องจากรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2562.